

**ข่าวประชุมและติดตามงานของหน่วยงานสนองพระราชดำริ
(อพ.สธ.-จ.พิษณุโลก)**

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่ ชั้น ๔) นายวิฑูรย์ ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-จ.พิษณุโลก และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. สรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ. ในแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า ทางอพ.สธ. มีนโยบายให้ห้องปฏิบัติการส่วนตำบล / เทศบาลตำบล สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตำบล” โดยการหาต้นทุนทางทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นและบันทึกไว้ในท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นช่วยเป็นที่เลี้ยง เสนอให้สนับสนุนโรงเรียนภายในจังหวัดพิษณุโลก สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเป็นกำลังที่สำคัญให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น โดยทาง อพ.สธ. มีแบบบันทึก ๙ ใบงาน สำหรับบันทึกข้อมูลทรัพยากรทั้ง ๓ ฐาน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และเสนอให้บรรจุการสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริในการจัดทำฐานทรัพยากรเข้าในแผนแม่บท ของจังหวัดโดยกำหนดเป็นนโยบายปีละกี่แห่ง โดยมีเป้าหมายนำร่อง อำเภอละ ๑ ตำบล ในปีแรกและเพิ่มขึ้นในปีถัดไป และสนับสนุนโรงเรียนสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีเป้าหมาย อย่างน้อย ปีละ ๑๐ เปอร์เซนต์ ทางจังหวัดพิษณุโลกมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานตามกรอบการดำเนินงานงาน ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม คือ คณะทำงานกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ กรอบการสร้างจิตสำนึก และคณะทำงานร่างและจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.

การเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกพรรณไม้สีม่วงเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ และการจัดงานสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมืองอาเซียน ครั้งที่ ๕ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

ประมวลภาพกิจกรรม

